

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. แจงเบิกงบปี๕๘กระทรวงเกษตรฯโชว์เบิกจ่ายได้สูงสุดในรอบ๕ปี
- ๒ เตรียมพร้อมเบิกจ่ายลงทุนปี๕๙ สศก.เร่งวางแผนบริหารงบก่อนใหม่พร้อมลุยทันที
๓. การเบิกจ่ายงบประมาณปี๕๘ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔. สศก.คาดการณ์ผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดแยกราชประสงค์กระทบภาคเกษตรเล็กน้อย
๕. ภาพข่าว: ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
๖. เกษะข่าวเกษตร
๗. เล็งขยายระบบเยี่ยมเกษตรกร
๘. เกษตรฯชงฉัตรชัย เร่งแก้ภัยแล้ง-ประมง
๙. เกษตรกรตัวจริง ต้องรีบขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อรับสิทธิประโยชน์และยืนยันความเป็นเกษตรกร
๑๐. แก้ปมลำไยไปจีน
๑๑. กยท.หนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปรรูปเพิ่มมูลค่ายางพาราไทย
๑๒. กำหนดเร่งนโยบายแปรรูปยางพาราเพิ่มค่าให้เกษตรกร
๑๓. ยางลงอีก-จีรบ.เร่งแก้
๑๔. เดินหน้าขับเคลื่อนAEC BLUEPRINT ยกระดับสินค้าเกษตร
๑๕. ส่งออกข้าวหนึ่งทรุดไนจีเรียขึ้นภาษี ๖๐%
๑๖. ทำนาเปียกสลับแห้งลดต้นทุนปลูกข้าว
๑๗. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
๑๘. ตลาดหอมมะลิแข่งเดือดหลังAEC นักวิชาการแนะไทยรับมือยกระดับข้าวสู่เพื่อนบ้าน
๑๙. จังหวัดเลยพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
๒๐. เศรษฐกิจเกษตร: พัฒนาการตลาดแปรรูปยางพารา

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน
แนวหน้า

เดลินิวส์

ไทยโพสต์

ไทยโพสต์

เดลินิวส์

แนวหน้า

กรุงเทพธุรกิจ

ไทยโพสต์

โพสต์ทูเดย์

ประชาชาติธุรกิจ

คมชัดลึก

ข่าวสด

บ้านเมือง

ประชาชาติธุรกิจ

มติชน

มติชน

แนวหน้า

ไทยโพสต์

เดลินิวส์

แจกเบิกงบปี58กระทรวงเกษตรฯ โชว์เบิกจ่ายได้สูงสุดในรอบ5ปี

ASTVผู้จัดการรายวัน - แจกผลเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 ของกระทรวงเกษตรฯ สามารถเบิกจ่ายได้สูงสุดในรอบ 5 ปี กรมพัฒนาที่ดินทำได้ตามเป้าหมายที่สุด

นายเลอศักดิ์ ธีวตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติในมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย และมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินเบิกงบประมาณ 2558 พบว่าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด ได้รับจัดสรรงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรวม 83,696.61 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 79.38 ของงบประมาณที่ได้รับ โดยเบิกจ่ายรายจ่ายประจำได้ร้อยละ 80.34 ของรายจ่ายประจำ (42,409.59 ล้านบาท) และเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนได้ร้อยละ 78.40 ของรายจ่ายลงทุน (41,287.03 ล้านบาท) และเมื่อเรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย กระทรวงเกษตรฯ อยู่ลำดับที่ 12 จาก 22 กระทรวง และหากเปรียบเทียบการเบิกจ่ายกับปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน ภาพรวมสามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าถึงร้อยละ 10.24 (ปี 2557 ร้อยละ 69.14) รายจ่ายลงทุนสูงกว่าถึงร้อยละ 17.40 (ปี 2557 ร้อยละ 61.00)

อย่างไรก็ตาม หากมองถึงหน่วยงานที่มีงบลงทุนสูง คือ กรมชลประทาน และกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า สามารถเบิกจ่ายได้สูงสุดในรอบ 5 ปี (ปี 2553-2557) โดยในปี 2558 กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

รวม 43,054.76 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 78.75 สูงกว่าปี 2557 ในช่วงเวลาเดียวกันถึงร้อยละ 15.59 และเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนร้อยละ 78.33 สูงกว่าปี 2557 ในช่วงเวลาเดียวกันถึงร้อยละ 18.57 ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับจัดสรรงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรวม 5,354.61 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 89.47 สูงกว่าปี 2557 ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 6.15 และเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนร้อยละ 91.66 สูงกว่าปี 2557 ในช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ 7.80

สำหรับปีงบประมาณ 2559 รัฐบาลได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว โดยให้หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อม เมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ผ่านการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3 เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว ซึ่งในส่วน of กระทรวงเกษตรฯ กรมชลประทาน และกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งมีงบลงทุนที่สูง ก็ได้เตรียมกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว พร้อมกันนี้กระทรวงเกษตรฯ ยังได้เตรียมแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2559 ซึ่ง สศก.ได้กำหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดทำแผนบริหารงบประมาณเพื่อปฏิบัติการตาม Road Map ของกระทรวงเกษตรฯ และจะมีการจัด work shop ในช่วงเดือนกันยายน 2558 เมื่อเริ่มปีงบประมาณ 2559 ก็จะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันที ■

เตรียมพร้อมเบิกจ่ายลงทุนปี'59

สศก.เร่งวางแผนบริหารงบปีก่อนใหม่พร้อมลุยทันที

นายเลอศักดิ์ รัตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2558 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม 83,896.61 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 79.38 ของงบประมาณที่ได้รับ โดยเบิกจ่ายรายจ่ายประจำได้ร้อยละ 80.34 ของรายจ่ายประจำ หรือ 42,409.59 ล้านบาท และเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนได้ร้อยละ 78.40 ของรายจ่ายลงทุน หรือ 41,287.03 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ อยู่ลำดับที่ 12 จาก 22 กระทรวง ทั้งนี้หน่วยงานที่มีงบลงทุนสูงคือ กรมชลประทานและกรมพัฒนาที่ดินพบว่า สามารถเบิกจ่ายได้สูงสุดในรอบ 5 ปี (2553-2557) โดยในปี 2558 กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณรวม 43,054.76 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 78.75 สูงกว่าปี 2557 ในช่วงเวลาเดียวกันถึงร้อยละ 15.59 และเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนร้อยละ 78.33 สูงกว่าปี 2557

ในช่วงเวลาเดียวกันถึงร้อยละ 18.57 ส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับจัดสรรงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรวม 5,354.61 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 89.47 สูงกว่าปี 2557 ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 6.15 และเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนร้อยละ 91.66 สูงกว่าปี 2557 ในช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ 7.80 สำหรับปีงบประมาณ 2559 รัฐบาลได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว โดยให้หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อม เมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ผ่านการพิจารณา

วาระที่ 2 และ 3 เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างผูกพันได้ ซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ กรมชลประทาน และกรมพัฒนาที่ดินซึ่งมีงบลงทุนที่สูง ก็ได้เตรียมกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว พร้อมนี้กระทรวงเกษตรฯ ยังได้เตรียมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2559 ซึ่ง สศก.ได้กำหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดทำแผนบริหารงบประมาณเพื่อปฏิบัติการตาม Road Map ของกระทรวงเกษตรฯ และจะมีการจัด work shop ในช่วงเดือนกันยายน 2558 เมื่อเริ่มปีงบประมาณ 2559 ก็จะสามารรถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันที

การเบิกจ่ายงบประมาณปี 58 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

22 นายเลอศักดิ์ รั้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกระทรวงเกษตรฯ จากระบบ GFMS (ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2558) พบว่า ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ

หลังโอนเปลี่ยนแปลงรวม 83,696.61 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 79.38 ของงบประมาณที่ได้ รับ โดยเบิกจ่ายรายจ่ายประจำได้ร้อยละ 80.34 ของรายจ่ายประจำ (42,409.59 ล้านบาท) และเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนได้ร้อยละ 78.40 ของรายจ่ายลงทุน (41,287.03 ล้านบาท) และเมื่อเรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย กระทรวงเกษตรฯ อยู่ลำดับที่ 12 จาก 22 กระทรวง และหากเปรียบเทียบการเบิกจ่ายกับปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน ภาพรวมสามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าถึงร้อยละ 10.24 (ปี 2557 ร้อยละ 69.14) (รายจ่ายลงทุนสูงกว่าถึงร้อยละ 17.40 (ปี 2557 ร้อยละ 61.00)).

สศก. คาดการณ์ผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดแยกราชประสงค์ กระทบภาคเกษตรเล็กน้อยและแค่ในระยะสั้นเท่านั้น โดยเฉพาะกำลังการบริโภคผลไม้จากนักท่องเที่ยวชาวจีน

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า เหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์เมื่อคืนวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา อาจมีผลกระทบต่อภาคเกษตรไทยบ้างในระยะสั้น เช่น กำลังการบริโภคผลไม้ ได้แก่ ลำไย ลองกอง มังคุดภาคใต้ที่จะลดลง เนื่องจากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนจะเข้ามาท่องเที่ยวและบริโภคผลไม้ของไทยเป็นประจำทุกปี ดังนั้น จากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเป็นย่านท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมไป จึงอาจเกิดความไม่เชื่อมั่นและมีการเดินทางเข้ามาในประเทศลดลงบ้าง

แต่อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลกระทบที่มีต่อภาคเกษตร

นั้นจะเป็นเพียงช่วงระยะสั้น ดังนั้น สิ่งจำเป็นขณะนี้คือการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย รวมถึงต้องมีการรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยหันมาบริโภคผลไม้ไทยมากขึ้น อาจเป็นการจัดงานรณรงค์บริโภคผลไม้ที่รัฐบาลได้ดำเนินการอยู่ก็จะช่วยได้ ทั้งนี้ ผลผลิตผลไม้ที่ช่วงนี้เป็นปลายฤดูคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวมากนัก

ด้านนายคณิต ลิขิตวิทย์วุฒิ รองเลขาธิการ สศก. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาพบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาประเทศไทยกว่า 8 ล้านคน และส่วนใหญ่คณะทัวร์จีนจะนิยมไปตลาด อ.ต.ก. เพื่อซื้อผลไม้ โดยเฉพาะผลไม้เมืองร้อนอย่างทุเรียน มังคุด ดังนั้น กรณีระเบิดที่มี

นักท่องเที่ยวชาวจีนได้ประสบเหตุครั้งนี้ด้วย ก็ต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กลับมาเร็วที่สุด อีกทั้งเรื่องการตลาดผลไม้ต่อจากนี้คงต้องมุ่งเน้นที่กลุ่มตลาดในประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น เนื่องจากมีรสนิยมการบริโภคสินค้าที่ใกล้เคียงกันกับผลผลิตของไทย.



ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ● นายปิติพงศ์ พิ๊งบุญ ณ อยุธา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด โครงการเกิดพระเกียรติ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

เกาะข่าวเกษตร

๒๒ เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันจันทร์
ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558.....○ นายชวลิต
ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยมี นายปริญญ์ เพ็งสมบัติ รอง
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ระบบบริหาร เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย และเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้า
ร่วมประชุม ณ โรงแรมปรีนซ์ พาเลซ มหานาค
กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน.....○ นายสุวิทย์ ชัย
เกียรติยศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เขต 8 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสตูล
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำ
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง
จังหวัดสตูล ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล และ
เยี่ยมชมผู้ประกอบการประมง ณ แพเกียรติ
เจริญชัยนาวิ ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล โดยมี

นายประพันธ์ สีปายะคุณ ประมงจังหวัดสตูล
และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ
และนำชม.....○ นายชัยชาญ สังข์แก้ว
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ด้าน
การพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่ม
น้ำสำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมด้วย นาย
ยงยศ เนียมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบ
สภาพภูมิประเทศของฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำ
ปิงในเขต จ.กำแพงเพชร จำนวน 2 แห่ง
ประกอบด้วย โครงการฝายวังบัว ต.เทพนคร
อ.เมือง และโครงการฝายวังยาง ต.วังยาง
อ.คลองขลุง เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนิน
การซ่อมแซมปรับปรุงฝายใหม่ ซึ่งเกิดการ
ชำรุดตั้งแต่ปี 2557 ที่ผ่านมา เนื่องจากเป็น
ฝายชั่วคราวเป็นคลองเก็บน้ำมีเสาเข็มยึด จึง
ไม่มั่นคงเท่าฝายถาวร เมื่อเวลาผ่านไปหรือถูก
กัดเซาะจะทำให้ชำรุดเพิ่มขึ้น จากจุดเล็ก ๆ
เป็นวงกว้าง โดยมีสภาพการชำรุดเสียหาย
เหมือนกันทั้งสองโครงการ.....○

“กิด ทางไทย”

เลี้ยงขยายระบบเข็ยมเกษตรกร

● กษ.สร้างโมเดลเตรียมเผชิญเหตุยามเกิดวิกฤติ

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯได้จัดทำระบบการตรวจเข็ยมเกษตรกรในพื้นที่ 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยให้หน่วยงานในสังกัดร่วมบูรณาการ จัดตั้งชุดปฏิบัติการเผชิญภาวะวิกฤติภัยแล้ง 273 ชุด ติดตามผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับ เกษตรกรและประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ น้ำ รวมถึงนโยบายการบริหารจัดการน้ำและ มาตรการต่างๆ ของรัฐ

ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ของชุดปฏิบัติการทั้ง 273 ทีม ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม จนถึงปัจจุบัน พบว่าเกษตรกรมีปัญหามากหลาย ด้าน เบื้องต้น จึงช่วยแก้ไขปัญหามรรเทา ความเดือดร้อน อาทิ การจัดหาให้น้ำชั่วคราว ในภาวะวิกฤติช่วงข้าวตั้งท้อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ ได้จัดสรรรอบเวลาสูบน้ำ/จัดหาเครื่องสูบน้ำและประสานแหล่งน้ำสำรอง ทั้งยังจัดหา อาหารสัตว์/เวชภัณฑ์และทำวัคซีนให้สัตว์ เลี้ยง จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชไร่/ก่อนพันธุ์แก่ เกษตรกร นอกจากนี้ ยังช่วยจัดการดิน และตรวจสอบคุณสมบัติของดินและน้ำ ให้



สมชาย ชาญณรงค์กุล

ความรู้ด้านการจัดการ ควบคุมแหล่งน้ำสาธารณะ และชุดบ่อน้ำ ดัน ทั้งยังส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มบริหารการ ใช้น้ำ ประสาน ร.ก.ส.เข้าร่วมปฏิบัติงาน กับชุดปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ กับเกษตรกร และประสานเกษตรกรที่จะ ไล่ข้าวโพดทิ้งนำไปเป็นอาหารหยาบให้กับ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม” นายสมชายกล่าว

“ชุดปฏิบัติการฯยังได้ประสานให้ มีการแก้ไขปัญหามากหลายเรื่อง อาทิ จัดหา แหล่งน้ำประจำฟาร์ม/กลุ่ม/ชุมชนตามความ

ต้องการของเกษตรกร เช่น เจาะน้ำบาดาล ใช้น้ำ ประสาน ร.ก.ส.เข้าร่วมปฏิบัติงาน กับชุดปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ กับเกษตรกร และประสานเกษตรกรที่จะ ไล่ข้าวโพดทิ้งนำไปเป็นอาหารหยาบให้กับ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม” นายสมชายกล่าว

จากการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการฯ ยังพบว่า เกษตรกรมีความตื่นตัวในการจัดหา แหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในไร่นาของตนเอง และ มีการพัฒนาแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในชุมชน ทั้งยังทำให้เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการ ดำเนินงานของชุดปฏิบัติการ ซึ่งรูปแบบการ ทำงานของชุดปฏิบัติการดังกล่าว จะเป็น แบบอย่างในการแก้ไขวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นใน อนาคตต่อไป

เกษตรฯชง‘ฉัตรชัย’ เร่งแก้ภัยแล้ง-ประมง

พร้อมเดินหน้านโยบายเดิม
“ลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต”

เกษตรฯเตรียมเสนอ“ฉัตรชัย”แก้“ภัยแล้ง-ประมง” เป็นวาระเร่งด่วน พร้อมเดินหน้านโยบายปฏิรูปเกษตร ลดต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ(Flagship Projects) ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ทางด้านเศรษฐกิจที่ได้ดำเนินการไปแล้วในช่วงที่นายปิณฑิตพงศ์ หึ้งบุญ ณ อยุธยา อธิบดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและเตรียมเสนอให้พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯพิจารณา



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

ทั้งนี้มาตรการการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนคือการแก้ปัญหาภัยแล้ง ผ่านโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานและพัฒนาแหล่งน้ำ โดยก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง 59 โครงการ ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ชุมชน/ชนบท 181 แห่ง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ภัยแล้ง

นอกจากนี้ยังมีแนวทางการช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้งโดยปรับโครงสร้างการผลิตในพื้นที่เขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา พัฒนาแหล่งอาหารของชุมชน สร้างรายได้ พัฒนาแหล่งน้ำ เพิ่มรายได้เกษตรกรโดยชดเชยรายได้แก่ชาวไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับแจ้งขึ้นทะเบียน ชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ จ้างแรงงานในลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำแม่กลอง

นโยบายเร่งด่วนอีกด้านคือ การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวและการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) ถือเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข โดยจัดทำแผนแม่บท การดำเนินการแก้ไขปัญหาระงงานประมง บังคับใช้พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดส่งเอกสาร NPOA-IUU ที่ปรับปรุงแล้วให้สหภาพยุโรปให้ความเห็นในเดือน ส.ค.2558 การจัดส่งแผนการตรวจสอบและควบคุมการทำประมงของไทย (National Inspection Plan) ให้สหภาพยุโรปให้ความเห็นในเดือน ส.ค.2558 และเริ่มปฏิบัติตามแผนในเดือน ก.ย. 58 รวมถึงการควบคุมการเข้า-ออกท่าของเรือประมงขนาด ตั้งแต่ 30 Gross Tonnage (GT) ขึ้นไปเร่งรัดให้เรือดังกล่าวติดตั้ง VMS

รวมทั้งปฏิบัติการติดตามตำแหน่งเรือประมงทั้งหมดในการทำประมง ให้เริ่มดำเนินการควบคุมกิจกรรมของเรือประมงไทยที่ไปทำประมงนอกน่านน้ำ และให้ทวนสอบข้อมูลสัตว์น้ำที่เข้าสู่อุตสาหกรรมแปรรูป เพื่อวัตถุประสงค์ป้องกันสัตว์น้ำนำเข้าที่มาจากการทำประมง IUU

เข้ามาในราชอาณาจักร ร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูล
เรือประมงและการทำประมงกับประเทศคู่ค้าเพื่อ
ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงนำเข้า พัฒนา
และปรับปรุงการตรวจสอบย้อนกลับการจัดทำ
มาตรการตามที่ระบุใน Trafficking in Persons
(TIP) Action Plan และรายงานผลอย่างเป็นทางการ
ในรูปแบบ คู่มือปฏิบัติการแก้ไขปัญหาค้าประมง
ผิดกฎหมาย(ศปมพ.)

สำหรับนโยบายอื่น ประกอบด้วย 1. การลด
ต้นทุนการผลิต มีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตด้วยการใช้อินทรีย์วัตถุ โดยการส่งเสริมการ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์

2. การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร เป้าหมาย
เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของธุรกิจสหกรณ์ โครงการ
พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
สู่ตลาดอย่างยั่งยืน การสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผ่านโครงการบริหารจัดการผลผลิตทางการ
เกษตร ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยสหกรณ์
โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เปิดตลาด
เกษตรกร เป้าหมาย ในพื้นที่ 77 จังหวัด 87 แห่ง
เน้นสินค้าเกษตรระดับ Premium

3. นโยบายเกษตรอินทรีย์และเกษตรกรรม
ทางเลือก โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2559-2564 วิสัยทัศน์ไทย
เป็นศูนย์กลางการผลิต การบริโภค การค้า และการ
บริการ เกษตรอินทรีย์ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

4. หนีสินเกษตรกร ผ่านโครงการแก้ไขปัญห
หนีสินเกษตรกรโดยจำหน่ยหนี้สูญใน 12 กองทุน
ภายใต้การกำกับดูแลของ กระทรวงเกษตรฯ โดย
ได้สำรวจข้อมูลภาวะหนี้สิน พร้อมจำแนกกลุ่มหนี
ตามกรอบ 10 ประการ และ ส่งมอบบัญชีลูกหนี้แล้ว

5. ทรัพยากรเพื่อการผลิต แยกเป็นต้นแหล่ง
น้ำ มีแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำภายใต้คณะกรรมการกำหนดนโยบายและการ
บริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมีปลัดกระทรวง
เกษตรฯเป็นประธานคณะอนุกรรมการรับผิดชอบ
ลุ่มน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางและภาค
ตะวันออก ต้นแหล่งน้ำอื่น มีโครงการปรับปรุง
ระบบชลประทานและอนุรักษ์ดินและน้ำ 3 แห่ง
ในจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษและสกลนคร

6. ปรับปรุงโครงสร้างการผลิต ผ่านโครงการ
ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตข้าว เพื่อพัฒนาพื้นที่
ข้าวเป็นแปลงใหญ่ในพื้นที่ที่เหมาะสม 130 แห่ง
0.676 ล้านไร่ ส่งเสริมและปรับพื้นที่บางส่วน
เป็นเกษตรกรรมทางเลือก 0.32 ล้านไร่พัฒนา
ส่งเสริมพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมปรับเป็นพื้นที่ปลูก
อ้อย 0.7 ล้านไร่ ส่งเสริมการปลูกข้าวเฉพาะและ
ส่งเสริมตลาดรองรับ 130 แห่ง พื้นที่ 0.065 ล้านไร่
โครงการปรับปรุงการบริหารจัดการยางพาราทั้ง
ระบบ โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร
แปรรูปยางพารา วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท โดย
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรยื่นความประสงค์ขอกู้เงิน
253 แห่ง วงเงิน 5,064.22 ล้านบาท

7. นโยบายสร้างความเข้มแข็งชุมชน ผ่าน
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่
ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง สร้างรายได้และ
พัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัย
แล้งในพื้นที่ 3,051 ตำบลๆ ละ 1 ล้านบาท วงเงิน
3,051 ล้านบาท มีโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
ทั้งหมด 6,598 โครงการ

8. กฎหมายการปรับปรุง/ออกกฎหมายใหม่
ที่สำคัญคือ กฎหมายประมงเพื่อแก้ไขปัญหา IUU
การปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมง พ.ร.บ.การ
ประมง พ.ศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วเมื่อวันที่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมา และมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.2558



ถูกกฎหมาย : พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รองผบ.ตร. พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเรือประมงและ
ตรวจเยี่ยมลูกเรือประมง ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวที่มีบัตรประจำตัวถูกต้องตามกฎหมายทุกคน พร้อม
กำชับให้ดำเนินการทุกอย่างให้ถูกกฎหมาย ที่บริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

๗ เกษตรกรตัวจริง ต้องรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อรับสิทธิประโยชน์ และยืนยันความเป็นเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้กับเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน รวมถึงเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วแต่ประสงค์จะปรับปรุงข้อมูลใหม่ โดยการปลูกข้าวนาปี เบื้องต้นขึ้นทะเบียนจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ยกเว้นภาคใต้ การปลูกข้าวนาปี จะเริ่มรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูล ถึง 31 มีนาคม 2558 และสำหรับพืชเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน สับปะรดโรงงาน ฯลฯ จะรับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนหลังจากการปลูก 15 วัน ทั้งนี้ไปจนถึงตลอดปี

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และเพื่อให้มีข้อมูลการเกษตรที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง และเป็นข้อมูลเอกภาพ



นายโอฬาร พิทักษ์

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาการเกษตร กำหนดนโยบาย การจัดการด้านการผลิตการตลาด การส่งเสริมสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมาย และเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการจำแนกเกษตรกรเป็นกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการหรือมาตรการต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน และที่

สำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว จะได้ขั้วความสะดวกในการใช้สิทธิขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือรับบริการต่าง ๆ จากภาครัฐ เช่น กรณีการขอรับการช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยอีกว่า การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กับเกษตรกรที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนได้มาขึ้นทะเบียน และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วแต่มีการเปลี่ยนแปลง



กิจกรรมทางการเกษตรและข้อมูลอื่นๆ ให้มาขึ้นทะเบียนเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันด้วย โดยขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ตามพื้นที่เป็นภูมิสำเนาในทะเบียนบ้าน หรือพื้นที่ตั้งแปลงปลูก แต่ต้องขึ้นทะเบียนที่ใดที่หนึ่งเพียงที่เดียว โดยในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะจำแนกเกษตรกรเป็น ๒ ประเภท ตามลักษณะการประกอบการเกษตร คือ ส่วนบุคคล และนิติบุคคล ซึ่งหลักฐานที่ต้องใช้ในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรส่วนบุคคล คือ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร และหลักฐานการถือครองที่ดิน สำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรประเภทนิติบุคคล หลักฐานที่ต้องใช้ คือ บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้แทนนิติบุคคล หนังสือ



รับรองนิติบุคคล หนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้แทนนิติบุคคล และหลักฐานการถือครองที่ดิน จึงขอเชิญพี่น้องเกษตรกรทั้งที่ประกอบการเกษตรส่วนบุคคลและนิติบุคคล ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ หรือสถานที่ที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล ทุกแห่งใกล้บ้านท่าน

แก้บลาโยไบจบ

1311

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ได้เร่งแก้ปัญหาสารตกค้างในลำไยอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดอบรมผู้ประกอบการโรงรมสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีการผลิตลำไยสดเพื่อการส่งออกไปแล้ว 5 รุ่น รวม 110 โรงรม และในเดือนก.ย.นี้ จะจัดอบรมผู้ประกอบการโรงรมเพิ่มอีก 1 รุ่น ให้ครอบคลุมโรงรมที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร 145 โรงรม เพื่อให้สามารถส่งออกลำไยไปยังประเทศจีนได้มากขึ้น

ขณะนี้ มีผู้ส่งออกของไทยถูกจีนแบล็กลิสต์จำนวน 15 ราย หากผู้ประกอบการรายใดจะส่งออกไปจีน ต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะมีผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดรวม 877,537 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 11.81% โดยในครึ่งปีแรกไทยได้มีการส่งออกลำไยสดไปต่างประเทศแล้วกว่า 180,179.17 ตัน มูลค่ากว่า 4,169 ล้านบาท

กยท.หนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปรรูปเพิ่มมูลค่ายางพาราไทย

ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “สมาคมคนกรีดยางและเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยแห่งประเทศไทย” เสนอให้ กยท. สนับสนุนกลุ่มสถาบันเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน เน้นแปรรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ด้าน กยท.พร้อมสนับสนุนดูแลเกษตรกรเต็มที่ ในฐานะรัฐวิสาหกิจใหม่ดูแลยางพาราครบวงจร

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า กยท.มีนโยบายให้การสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ในเรื่องของการลงทุนแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งการนำน้ำยางไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเพิ่มมูลค่านั้น นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งภาคเกษตรกรผู้ผลิตและภาคอุตสาหกรรมควบคู่กัน

ซึ่งขณะนี้ กยท.อยู่ระหว่างการนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารการยางแห่งประเทศไทย พิจารณากำหนดระเบียบข้อบังคับ และวิธีการนำเงินไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเต็มที่ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปตามนโยบายรัฐเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางอย่างเร่งด่วน ทั้งในเรื่องของการปลูกแทน การจัดสวัสดิการแก่พี่น้องชาวสวนยาง การพัฒนาสถาบันเกษตรกร รวมถึงงานวิจัยต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบยางพาราของไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่ กยท.ต้องบริหารจัดการตามภารกิจหน้าที่ในการดูแลพี่น้องชาวสวนยางทั่วประเทศ

นายวีระศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ กยท.ต้องเร่งดำเนินการวาระเร่งด่วน เพื่อวางโครงสร้างและจัดบุคลากรให้ลงตัว เพื่อบริหาร กยท.ได้อย่างเต็มกำลัง สอดคล้องกับภารกิจทั้งหมดตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้มีความเป็นอยู่



วีระศักดิ์ ขวัญเมือง

ดีขึ้น ทั้งในด้านการปลูก การแปรรูปและอุตสาหกรรม รวมถึงตลาดยาง และให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านยางพาราในภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบ โดยหลักการสำคัญ กยท.ต้องการให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางมีส่วนร่วมบริหารจัดการ กยท.ให้เป็นหน่วยงานเพื่อพี่น้องเกษตรกรอย่างแท้จริง

ด้านนายมนัส บุญพัฒน์ ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขายและแปรรูปน้ำยาง ซึ่งทางกลุ่มต้องการเข้าร่วมโครงการเงินทุน 5,000 ล้านบาทของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งกฎหมายเดิมนั้นไม่รองรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการเข้าร่วมโครงการ

อย่างไรก็ตาม ทาง กรมได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือและมีมติเห็นชอบให้มีการเพิ่มกลุ่มสถาบันเกษตรกรที่เป็นวิสาหกิจชุมชนให้สามารถเข้าร่วมโครงการ 5,000 ล้านบาทกับ ธ.ก.ส.ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจึงถือโอกาสนี้ฝากให้ กยท.สนับสนุนกลุ่มด้วยอีกทางหนึ่ง

กำหนดเร่งนโยบาย แปรรูปยางพารา เพิ่มค่าให้เกษตรกร

● ผู้ว่าการการยางฯ เร่งกำหนดนโยบายหลัก ให้การสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรลงทุนแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า พร้อมแนวทางส่งเสริมการปลูกแทน และการจัดสวัสดิการแก่พี่น้องชาวสวนยางทั่วประเทศ ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า มีนโยบายหลักของ กยท. พร้อมให้การสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนลงทุนแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เพราะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งภาคเกษตรกรผู้ผลิต และภาคอุตสาหกรรมควบคู่กัน ซึ่งขณะนี้ กยท. อยู่ระหว่างการนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารกยท. พิจารณา

กำหนดระเบียบข้อบังคับ และวิธีการนำเงินไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเต็มที่ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ตามนโยบายรัฐเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางอย่างเร่งด่วน ทั้งในเรื่องของการปลูกแทน การจัดสวัสดิการแก่พี่น้องชาวสวนยาง การพัฒนาสถาบันเกษตรกร รวมถึงงานวิจัยต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบยางพาราของไทย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยกยท. ต้องบริหารจัดการตามภารกิจหน้าที่ในการดูแลพี่น้องชาวสวนยางทั่วประเทศ

“ขณะนี้ กยท. ต้องเร่งดำเนินการเป็นวาระเร่งด่วน เพื่อวางโครงสร้างและจัดบุคลากรให้ลงตัว เพื่อบริหาร กยท. ได้อย่างเต็มกำลังและสอดคล้องกับภารกิจทั้งหมดตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ทั้งในด้านการปลูก การแปรรูปและอุตสาหกรรม รวมถึงตลาดยาง และให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านยางพาราในภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบ โดยหลักการสำคัญ กยท. ต้องการให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางมีส่วนร่วมบริหารจัดการกยท. ให้เป็นหน่วยงานเพื่อพี่น้องเกษตรกรอย่างแท้จริง” ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ยางลงอีก-จึรบ.เร่งแก้

นายเชียม ถาวโรฤทธิ์ อธิบดีประธานผู้บริหารบริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด กล่าวว่าราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ที่ตลาดกลางยางพาราภาคใหญ่ เมื่อวันที่ 20 ส.ค. ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 45.11 บาท/ก.ก.ลดลง 30% ภายในเวลาไม่ถึง 2 เดือน แม้ผลผลิตยางพาราในประเทศในรอบ 7 เดือนแรกของปีนี้จะลดลงจากปีที่ผ่านมาช่วงเดียวกัน 2.1% ซึ่งการลดลงของราคายางในประเทศขณะนี้ยังไม่ใช่จุดต่ำสุด ยังมีแนวโน้มไหลลงต่อเนื่อง

เพราะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวโดยเฉพาะจีนซึ่งเป็นผู้ใช้ยางพารามากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ของโลกชะลอตัวอย่างรุนแรง ทำให้ความต้องการซื้อยางพาราไปใช้ผลิตยางล้อและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางลดลง ประกอบกับราคาน้ำมันดิบในตลาดซื้อขายล่วงหน้าลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือ 41 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล

“หากรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ราคายางพาราในประเทศ ต้องร่วมมือกับ 2 ประเทศคือ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งรวมกับไทยจะเป็นผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก มีผลผลิตปีละประมาณ 12 ล้านตัน บ่อนตลาดโลกมากกว่า 65% ตั้งตลาดยางพาราส่งมอบจริง”

เดินหน้าขับเคลื่อน AEC Blueprint ยกระดับสินค้าเกษตร

14 **เดินหน้าขับเคลื่อน AEC Blueprint** เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยของสินค้าเกษตร ทั้งสินค้า พืช ปศุสัตว์ และประมง จัดทำมาตรฐานสินค้า การควบคุมต้านอนุมูลจนถึงการพัฒนายุทธศาสตร์ พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ตรัง/ นางอารีย์ โสมวดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 7 เปิดเผยในโอกาสเดินทางมาเยือนเป็นประธานการประชุมติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบที่ 2 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง ว่าการประชุมติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการในครั้งนี้ มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายสำคัญต่อตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมกัน

นางอารีย์ เปิดเผยต่อไปว่า ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรภายในประเทศและความแข็งแกร่งของประชาคม AEC โดยได้ดำเนินการเชิงรุกและเชิงรับอย่างเหมาะสม และในส่วนภาคเกษตร

จะต้องขับเคลื่อนการดำเนินการตาม AEC Blueprint หมวด A6 และ A7 โดยการจัดการเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและปลอดภัยของสินค้าเกษตร ทั้งสินค้า พืช ปศุสัตว์ และประมง โดยมีการจัดทำมาตรฐานสินค้า การควบคุมต้านอนุมูล จนถึงการพัฒนายุทธศาสตร์ร่วมระหว่างอาเซียน และส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนและองค์การระหว่างประเทศ

สินค้าเกษตรในประเทศไทยโดยภาครวมแล้วทุกคนยอมรับสินค้าของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าด้านการประมง ปศุสัตว์ พืช ผลไม้ทุกชนิด ข้าวสาร ก็เป็นสินค้าที่โดยคุณภาพสินค้าของประเทศไทยอยู่ในระดับแนวหน้า โดยเฉพาะกรณีผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทของประเทศไทยอยู่ในระดับแนวแรก ซึ่งเป็นที่ชื่นชมยินดี และสินค้าเกษตรทุกตัวของประเทศไทยไม่มีปัญหา" นางอารีย์ กล่าว

นางอารีย์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับราคานั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพเป็นหลัก โดยเปรียบเทียบเราจะไม่แข่งเรื่องราคาแม้ว่าในความเป็นจริงราคาเป็นตัวกดดันเรา เช่น ยางรมควันคุณภาพดีอาจจะทำให้ราคาปรับสูงขึ้นบ้าง อาจจะไม่มีปัญหาบ้างหากสินค้าไม่ใช่พรีเมียม เช่น ข้าวหอมมะลิจะไม่ปัญหา แต่จะเป็นข้าวขาวมากกว่าที่ยังมีปัญหาอยู่ ดังนั้นสินค้าที่ราคาถูกจากหลายประเทศยังไม่เท่ากับสินค้าที่มีคุณภาพ โดยจะคำนึงคุณภาพเป็นหลัก รสชาติดี และปลอดภัย

ด้านนายชินทร์ ประพทุดีตรึง เกษตรจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สำหรับสินค้าของจังหวัดตรังนั้นจากการที่ได้ตรวจสอบในส่วนของสินค้ามาตรฐาน มีสินค้า GAP อยู่ 600 กว่าแปลง สินค้าปศุสัตว์ 100 ราย สินค้าประมง ประมาณ 166 ราย ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานปลอดภัย อย่างไรก็ตามนอกจากจะทราบจำนวนแล้วยังต้องนำไปทำข้อมูลแยกแยะในเชิงวิเคราะห์ เพื่อเป็นสินค้าที่ให้บริการกับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตรัง ในแง่ของบริการโรคจริงๆ มากน้อยแค่ไหน เพราะสินค้าด้านปศุสัตว์ยังคงเป็นสินค้าทางอ้อมเพราะต้องไปเข้าระบบ Contact เนื่องจากไม่มีระบบตรง ด้านการประมงก็เช่นกัน

"แต่สินค้าด้านพืชต้องนำไปแยกแยะพืชที่ได้มาตรฐาน GAP เป็นพืชที่ปลูกในเชิงต่อเนื่อง เป็นการผลิตที่คงที่ได้หรือเป็นการผลิตแค่ช่วงหลังเท่านั้นทำให้ไม่เพียงพอวิเคราะห์แยกแยะเพื่อที่จะให้ได้เห็นเป็นปัญหาจริงๆ ไม่ใช่แค่ปริมาณก็แปลงเท่านั้น เพื่อที่จะทำให้เรื่องตลาดเกษตรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นว่าสินค้าที่ได้มาตรฐานจากเกษตรกรผู้ปลูกได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้เป็นไปได้ด้วยดี" นายชินทร์ กล่าว

ส่งออก'ข้าวหนึ่ง'ทรุดในจีเรียขึ้นภาษี60%

ส่งออกข้าวหนึ่งไทยทรุด คาดยอดปีนี้ไม่ถึง 1 ล้านตัน หลังไนจีเรียขึ้นภาษีนำเข้า 60% แคม ออกกฎเข้มห้ามส่งออกเงินดอลลาร์ ด้านเอกชนโอดรอรอชำระเงินล่าช้า แคมถูกโรงสี ข้าวหนึ่งแข่งขายตัดราคา หวั่นลามสินค้าส่งออกอื่นต่อเนื่องกันไปด้วย



ส่งออก "ข้าวหนึ่ง"

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงแนวโน้มการส่งออกข้าวหนึ่งครึ่งปีหลังว่า เริ่มมีปัญหาหลังจากประเทศไนจีเรีย ซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวหนึ่งเบอร์ 1 จากประเทศไทย มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ปรากฏรัฐบาลชุดใหม่ของไนจีเรียได้เปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญ เพื่อที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ลดลงครึ่งหนึ่ง และยังคงเผชิญปัญหาคอร์รัปชันอีกมาก ส่งผลทำให้รายได้ของประเทศไนจีเรียลดลง

"นโยบายใหม่ของรัฐบาลไนจีเรียส่งผลกระทบต่อการค้าส่งออกข้าวหนึ่งของไทยในขณะนี้ 2 เรื่อง คือ การตั้งกำแพงภาษีกับการห้ามส่งเงินเหรียญสหรัฐออกนอกประเทศ อย่างแรก รัฐบาลส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าข้าวที่รับซื้อข้าวที่ผลิตในประเทศตั้งโรงสีข้าว เสียภาษีการค้าแค่ 30% ขณะที่ผู้นำเข้าข้าวจากต่างประเทศต้องเสียภาษีนำเข้าถึง 60% และมีโควตานำเข้า ทำให้เกิดการวิ่งเต้นขึ้น เรื่องที่สอง การห้ามส่งออกเงินเหรียญเกิดขึ้น เพราะรัฐบาลบังคับให้ใช้แต่เงินสกุลในร่า เมื่อผู้นำเข้าข้าวหนึ่งไทยถึงเวลาต้องชำระเงินก็หาเงินเหรียญสหรัฐไม่ได้ ต้องลักลอบซื้อขายกันในตลาดมืด ยกตัวอย่าง ค่าข้าว 1 ล้านเหรียญ อาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนในการจ่ายเงินค่าข้าวจนครบ เพราะจะหาเงินเหรียญมาจ่ายได้คราวละ 70,000-80,000 เหรียญ โดยปรากฏการณ์นี้เริ่มลุกลามไปยังสินค้าอื่น อาทิ พลาสติก สิ่งทอด้วย" นางสาวกอบสุขกล่าว

เบื้องต้นทางผู้นำเข้าข้าวหนึ่งไนจีเรียแก้ปัญหาด้วยการนำเข้าข้าวหนึ่งไทยผ่านประเทศที่สาม คือ เบนิน ส่งผลให้ยอดนำเข้าข้าวของเบนินเพิ่มขึ้นระยะหนึ่ง แต่

สุดท้ายก็ประสบปัญหาเหมือนเดิมคือ เบนินไม่สามารถหาเงินเหรียญมาชำระค่าข้าวได้เช่นกัน ทำให้ยอดส่งออกข้าวหนึ่งไปเบนินปัจจุบันเหลือเพียง 81,106 ตัน หรือลดลงร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับปีก่อน

"ถ้าดูตัวเลขการส่งออกข้าวครึ่งปีแรกของปีนี้ไปไนจีเรีย มีปริมาณ 475,189 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 105.7% ซึ่งดีกว่าปีที่แล้ว แต่นั่นเป็นเพราะปีที่แล้ว เรามีการส่งออกข้าวไปไนจีเรียลดลงมากจากผลของโครงการรับจำนำข้าว ส่วนปีนี้เราจะเห็นผลกระทบ 6 เดือนหลังจะลดน้อยไปเลย เพราะไนจีเรียเป็นผู้ซื้อข้าวหนึ่งรายใหญ่คาดการณ์ว่า ยอดส่งออกไปไนจีเรียจะทำได้เพียง 800,000 ตัน จากปีปกติที่เคยส่งออกไปตลาดนี้ได้ 1.2 ล้านตัน ส่วนแนวโน้มภาพรวมการส่งออกข้าวหนึ่งในช่วงครึ่งปีหลัง ทุกตลาดรวมกันมีแนวโน้มจะปรับลดลงจากช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 ที่มีปริมาณ 1,079,699 ตัน หรือลดลง 5.3%"

อย่างไรก็ตาม การส่งออกข้าวหนึ่งที่ลดลงทำให้ผู้ประกอบการโรงสีข้าวหนึ่งต้องแข่งขันกันมากขึ้น โดยมีโรงสีข้าวหนึ่งจำนวนหนึ่งผันตัวมาเป็นผู้ส่งออก จากความได้เปรียบต้นทุนในการทำข้าวหนึ่ง ส่งผลให้เกิดการขายตัดราคาข้าวหนึ่งกับผู้ส่งออกข้าวหนึ่งถึงตันละ 8 เหรียญ ซึ่งเมื่อเทียบกับผู้ส่งออกข้าวหนึ่งปกติจะขายตัดราคากันระหว่าง 2-3 เหรียญเท่านั้น โดยการขายตัดราคาของกลุ่มโรงสีข้าวหนึ่งทำให้ตลาดเกิดความเสียหายมากขึ้น ส่งผลให้ผู้นำเข้าข้าวหนึ่งหันไปใช้ราคาโรงสีข้าวหนึ่ง มากดราคาข้าวหนึ่งผู้ส่งออกไทยอีกทีหนึ่ง

สอดคล้องกับ นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาโรงสีข้าวหนึ่งได้ขยายการลงทุนเพิ่มขึ้น จนทำให้เกิดปัญหาการถ่วงการผลิตข้าวหนึ่งล้นเกิน คิดเป็นปริมาณถึง 6-7 ล้านตัน มากกว่าปริมาณการส่งออกข้าวหนึ่งปีละ 3 ล้านตัน ขณะที่ตลาดส่งออกข้าวหนึ่งชะลอตัวลง เพราะราคาข้าวหนึ่งของไทยปรับตัวสูงขึ้น จากช่วงต้นปีเคยส่งออกตันละ 350-360 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นมาถึง 400-405 เหรียญ แต่กำลังซื้อคู่ค้าโดยเฉพาะแอฟริกาลดลง เนื่องจากรายได้การขายน้ำมันดิบลดลง ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนของแอฟริกาเพิ่มขึ้น 50-60%

"จริง ๆ แล้วภัยแล้งมาช่วยทำให้ชีพหลายข้าวเปลือกลด แต่ราคาข้าวเปลือกขยับขึ้นไม่ได้เพราะส่งออกไม่ได้ แอฟริกาไม่มีกำลังซื้อ ตอนนี้จะเริ่มเห็นทุกเดือนว่ามีเรือสินค้าน้อยมากที่ไปไนจีเรีย ทั้งที่เป็นช่วงที่ตลาดนี้ควรจะสั่งซื้อสินค้าเข้ามา"

นายวิชัยกล่าวว่า การส่งออกข้าวหนึ่งปีนี้คงทำได้เพียง 1.7 ล้านตัน ลดลงจากเป้าหมายที่สมาคมวางไว้ 2.2 ล้านตัน เพราะนอกจากตลาดไนจีเรียมีปัญหาแล้ว ไทยยังต้องเผชิญการแข่งขันกับอินเดียอีก โดยในปีนี้อินเดียมีแนวโน้มส่งออกต่อเนื่อง เพราะปริมาณข้าวในสต็อกของอินเดียสูงถึง 20 ล้านตัน เกินกว่าปริมาณสต็อกเพื่อความมั่นคงทางอาหารที่จะต้องสำรองไว้ปีละ 10 ล้านตัน แต่ด้วยเหตุที่ต้นทุนปีราคาข้าวไทยและอินเดียห่างกันเพียง 30 เหรียญสหรัฐต่อตัน ไทยจึงยังแข่งขันได้ แต่หากความห่างเพิ่มเป็น 50 เหรียญสหรัฐต่อตัน คู่ค้าจะหันไปซื้ออินเดียแน่นอน

ทำนาเปียกสลับแห้ง ลดต้นทุนปลูกข้าว

นายสุรชัย ชันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำกลุ่มเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ทั้ง 12 อำเภอในจังหวัด ลงพื้นที่แปลงนาสาธิตบ้านมิ่งประจู่ ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โครงการทำนาเปียกสลับแห้งแก่เกษตรกร เพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตสำหรับขั้นตอนเริ่มจากการขึ้นไถพรวนดินและปักดำต้นกล้าข้าวลงในแปลงปกติทั่วไป พอสัปดาห์ที่สองให้ปล่อยน้ำออกจากนา เพื่อให้ความชื้นในกอข้าวมีระดับสูงๆ ต่ำๆ ไม่สม่ำเสมอเท่ากัน ต้นข้าวจะไม่อวบน้ำ ซึ่งจะส่งผลทำให้เพลี้ยกระโดดไม่ระบาดกัดกินต้นข้าว อีกทั้งหากปล่อยให้ดินแตกกระแหง รากของต้นข้าวจะสามารถดูดซึมซับออกซิเจนได้ดี หลังจากในช่วงที่ข้าวเริ่มตั้งท้อง ก็ปล่อยน้ำเข้าไปในแปลงนาเพื่อหล่อเลี้ยงเมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว ก็จะทำให้ข้าวออกรวงมากขึ้น เมล็ดข้าวมีน้ำหนักและปริมาณมากกว่าเดิมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1 ต้นต่อ 1 ไร่ ลงทุนไร่ละไม่เกิน 3,000 บาท

●คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ๒๑๖

สุโขทัย - นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่โรงเรียนบ้านสารจิตร หมู่ 3 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย เพื่อให้บริการต่างๆ แก่ประชาชน มีการแจกเมล็ดพันธุ์ข้าว ต้นไม้ พันธุ์ปลา และฝึกสอนการประกอบอาชีพเสริม รวมทั้งให้ความรู้และคำปรึกษาด้านการเกษตร

ตลาด‘หอมมะลิ’แข่งเดือดหลังAEC

● นักวิชาการแนะไทยรับมือ ● ยกระดับข้าวสู่เพื่อนบ้าน

นายอัคร พิศาควานิช ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แสดงความเห็นว่า หลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) แล้ว ข้าวหอมมะลิของไทยอาจได้รับผลกระทบจากข้าวหอมของเพื่อนบ้าน ทั้งข้าวหอมพันธุ์เฟิร์ล ปอร์ ซาน ของเมียนมา,



อัคร พิศาควานิช

ข้าวดอกมะลิ หรือหมากมะลิ ของกัมพูชา และ ข้าวหอมเวียดนาม ที่เตรียมเข้ามาทำตลาด หรือวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า แยกส่วนแบ่งตลาดไทยในอนาคต อีกทั้งข้าวของประเทศเพื่อนบ้านยังมีราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิไทย และคุณภาพเริ่มใกล้เคียงกับของไทย อีกทั้งเมียนมา และกัมพูชา จะมีการโปรโมทข้าว โดยใช้ดีกรีแชมป์ข้าวที่อร่อยที่สุดในโลก ซึ่งเทียบเท่ากับ

ข้าวหอมมะลิไทยที่เคยได้รับรางวัลในอดีต มาเป็นจุดขายดึงดูดผู้บริโภค ขณะที่ข้าวหอมของเวียดนามที่อยู่ระหว่างการพัฒนาความหอมให้ใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิไทย

อย่างไรก็ตามเชื่อว่าในระยะสั้นข้าวหอมมะลิไทยจะไม่ได้รับผลกระทบในด้านตลาดมากนัก แต่ทั้งนี้หาก

ไทยยังไม่มีกรปรับปรุงโครงสร้างผลิตข้าวหอม เชื่อว่าในอนาคตคงถูกข้าวเพื่อนบ้านแย่งตลาดทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศได้ ดังนั้นเพื่อให้ในอนาคตข้าวหอมมะลิไทยยังแข่งขันได้ภาครัฐต้องหามาตรการในการปรับปรุงสร้างข้าวหอมมะลิไทยใหม่เพื่อหนีตลาดข้าวหอมจากประเทศเพื่อนบ้าน

“ในอนาคตประเทศเพื่อนบ้าน

จะหันมาพัฒนาหรือส่งเสริมข้าวหอมมากขึ้นเพื่อให้ข้าวมีมูลค่าสูง และตรงความต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่มีกำลังซื้อ และที่สำคัญประเทศเพื่อนบ้านสามารถพัฒนาคุณภาพใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิไทยแต่มีราคาต่ำกว่ามาก แม้ตอนนี้บรรจุภัณฑ์ของข้าวหอมประเทศเพื่อนบ้านยังไม่สวยงาม แต่หากมีทุนต่างชาติเข้ามาร่วมทุน ก็อาจมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และทุ่มงบทำการตลาดมากขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อให้ข้าวหอมมะลิไทยถูกแย่งส่วนแบ่งตลาดในอนาคต”นายอัคร กล่าว

ขณะเดียวกันยังพบว่าประเทศเพื่อนบ้าน มีแผนที่จะรุกตลาดข้าวหอมในต่างประเทศของไทยด้วย ซึ่งที่ผ่านมาตลาดข้าวในอาเซียน ทั้งตลาดมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ก็ถูกข้าวจากเวียดนามแย่งตลาดเกือบหมดแล้ว และกำลังจะขยายไปในตลาดยุโรป สหรัฐ จีน ฮองกง เนื่องจากผู้บริโภคต่างชาติจำนวนมากไม่มีความเชี่ยวชาญในการแยกแยะความเหมือนกับผู้บริโภคคนไทย จึงหันไปบริโภคข้าวที่มีราคาถูกเพราะมีคุณภาพไม่

ต่ำมากนัก

สำหรับแนวทางในการพัฒนาข้าวหอมมะลิไทย เพื่อหนีตลาดข้าวหอมของประเทศเพื่อนบ้านไปอีกตลาดหนึ่งประเทศไทยอาจต้องมีการปลูกข้าวให้เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น ภาคเหนือ อาจเน้นปลูกข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิ และข้าวเจ้า, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้น

ปลูกข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิ เป็นต้น อีกทั้งอาจมีการพัฒนาข้าวในแต่ละพื้นที่ให้เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(จีไอ) เหมือนกับข้าวสังข์หยดพัทลุง และให้มีการโปรโมทเพื่อรุกตลาดในยุโรปมากขึ้น ขณะเดียวกันอาจต้องมีการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิออร์แกนิก ที่ปลอดจากสารเคมี และข้าวเพื่อสุขภาพด้วย

จังหวัดเลยพัฒนาสหกรณ์ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์

ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา และได้เห็นถึงกระบวนการดำเนินงานและบทบาทของสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด ที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสมาชิกสหกรณ์อย่างครบวงจร

จึงสั่งการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์นำแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด เป็นต้นแบบของสหกรณ์อื่นๆ ในการส่งเสริมการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด “แหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอด ต่อยอด ยั่งยืน” กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงจัดทำโครงการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ซึ่งจะดำเนินการในสหกรณ์ภาคการเกษตรที่มีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง และมีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการ โดยนำวิธีการสหกรณ์มาใช้เป็นกรอบการดำเนินงานในพื้นที่

76 จังหวัด และในกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาสหกรณ์ เป้าหมายให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษา ฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรพร้อมนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรตนเอง ตลอดจนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ การดำเนินธุรกิจสหกรณ์แก่กลุ่มบุคคล และประชาชนทั่วไป

ในส่วนของจังหวัดเลย นั้น นายอนันต์ มหัจฉริยะพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดเลย เปิดเผยว่า ในพื้นที่มีสหกรณ์เหมาะสมเป็น “ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์” หลายแห่ง และคณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกให้ “สหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จำกัด” เป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดเลย ด้วยสหกรณ์แห่งนี้ มีการให้บริการกับสมาชิกอย่างรอบด้านมีการให้สินเชื่อสมาชิกเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพ มีการระดมทุนจากสมาชิกตามหลักและวิธีการสหกรณ์ เพื่อนำมาเป็นทุนในการบริการสมาชิก ปัจจุบันสหกรณ์แห่งนี้มีสมาชิก 1,745 คน

พัฒนาตลาดแปรรูปยางพารา



กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาตลาดแปรรูปยางพาราขึ้น เพื่อส่งเสริมการส่งออกในนามสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ ๖ ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2558 ที่ท่าอากาศยาน โรงแรมลำปำ รีสอร์ท อ.เมือง อ.พัทลุง

โดยมีผู้แทนสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจแปรรูปยางพารา ในพื้นที่ภาคใต้ ๑



จังหวัดรวม 20 แห่ง ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา และยะลา และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดต่างๆ เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจในตลาดของการซื้อขาย ยางอัดก้อนในสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนให้กับ



ผู้แทนสหกรณ์ที่เข้าร่วมประชุม



ยางก้อนแปดฐาน GAP

สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร

โดยมี นางปรีดีเปรม ทิศนกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ จากศูนย์ควบคุมยางพาราสงขลา มาให้ข้อมูลถึงแนวทางในการให้การรับรองคุณภาพการผลิตยางแผ่นรมควัน

อีกด้วยตามมาตรฐาน GMP ของสถาบันวิจัยยาง ให้กับที่ประชุมได้รับทราบ

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากผู้ซื้อ

เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามมาตรการรักษาเสถียรภาพราคายางที่องค์การสวนยางรับซื้อจากสมาชิก ที่ประชุมมีการแนะนำวิธีการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร

และสถาบันวิจัยยางที่ได้ส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ผลิตสามารถเข้าสู่มาตรฐาน GMP และเพื่อให้มีการนำไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรมของสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบการด้านยางพารา สำหรับโรงอัดก้อนยางที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP จากสถาบันวิจัยยางของสหกรณ์

นั้นปัจจุบันมีจำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย 1. สหกรณ์สวนยางจีนดี จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. ชุมชุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด

จังหวัดตรัง 3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา จังหวัดตรัง 4. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้าน

คลองโตนพัฒนา จำกัด จังหวัดตรัง 5. ชุมชุมสหกรณ์การยางกระบี่ จำกัด จังหวัดกระบี่ 6. กลุ่ม

เกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ จังหวัดยะลา 7. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อทอง จำกัด จังหวัด

ชลบุรี และ 8. ชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด จังหวัดสตูล ซึ่งทั้ง 8 แห่งนี้ มีกำลัง

การผลิตเฉลี่ยเดือนละ 1,250 ตัน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ทั้ง 9

จังหวัดนี้ ปัจจุบัน มีเครื่องอัดก้อนยางรวม 86 เครื่อง ได้มาตรฐาน GMP รวม 8 แห่ง ได้รับ

มาตรฐาน ISO 9001-2008 รวม 8 แห่ง Green Industry จำนวน 1 แห่ง คือ ชุมชุมสหกรณ์จังหวัด

ตรัง จำกัด และยังอยู่ระหว่างการขอ GMP อีก 4 แห่ง และยังไม่ได้ขอมมาตรฐาน GMP จำนวน 6

แห่ง มีโกดังรวมยางอัดก้อน รวม 20 แห่ง ขนาดพื้นที่รวม 30,010 ตารางเมตร มีกำลังการผลิต

รวม 8,843 ตันต่อเดือน พร้อมทั้งนี้ สถาบันวิจัยยางจะทำการ

ตรวจประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน GMP เป็นระยะ ๆ ปีละไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง และมี

มาตรการการยกเลิกการรับรองหากไม่สามารถ

รักษามาตรฐานไว้ได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพให้กับผู้ซื้อยางทั่วโลก ซึ่งในปี 2558 นี้ได้มีความเชื่อมโยงกับตลาดข้อตกลง

ส่งมอบจริง ที่ประเทศไทย จะให้บริการซื้อขายยางระหว่างประเทศโดยผู้ขายเป็นสถาบัน

เกษตรกรที่ดำเนินการธุรกิจระหว่างประเทศและได้รับมาตรฐาน GMP จากกรมวิชาการเกษตร

ซึ่งผู้ซื้อจะได้ยางคุณภาพที่มีความสม่ำเสมอโดยสามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ตรงกับความต้องการได้

ทั้งนี้ เครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจะสามารถส่งขายยางอัดก้อนโดยผ่าน

กระบวนการของเครือข่ายยางได้ เช่น ชุมชุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด จังหวัดตรัง ชุมชุม

สหกรณ์การยางกระบี่ จำกัด จังหวัดกระบี่ และกลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ จังหวัด

ยะลา ซึ่งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้

จะดำเนินการส่งออกยางอัดก้อนไปยังตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน เกาหลี ใต้หวัน

และอิหร่าน นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างความมั่นคงด้านการตลาดให้กับ

ยางพาราของไทย.